

ส.บ.ม.ท.วอน ศธ.สั่งการให้งดหรือเลื่อนการประเมินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

● นำเสนอเมื่อ 31 มี.ค. 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สั่งการให้งดหรือเลื่อนการประเมินใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

กราบเรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของไวรัส COVID-19 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคนี้มากขึ้น มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุการรับเชื้อโรคและแพร่ระบาดของเชื้อโรคเกิดขึ้นจากการฟุ้งกระจายเชื้อโรคในอากาศเนื่องด้วยการไอและการจาม รวมถึงการสัมผัส รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ประชาชนอยู่บ้าน ไม่ออกนอกบ้าน มีการณรงค์ภายใต้คำขวัญที่ว่า “อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” และกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้โรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนปิดสถานศึกษาไม่ให้ดำเนินกิจกรรมใดๆอันจะเป็นการนำให้ครู นักเรียน และบุคลากร ต้องมารวมกันพบปะกันที่โรงเรียน เว้นแต่การมาอยู่เวรรักษาความปลอดภัย นั้น ขอเรียนว่าขณะนี้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนยังคงต้องไปโรงเรียนทุกวันซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

1. โรงเรียนเอกชนหลายแห่งยังบังคับให้คุณครูมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในช่วงนี้ ใครไม่มาปฏิบัติหน้าที่จะไม่จ่ายเงินเดือน บางโรงเรียนยังสั่งการให้คุณครูไปบ้านผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อแจกเอกสารเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียนส่งนักเรียนมาเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนนั้นๆ
2. โรงเรียนรัฐบาลบางแห่งอนุญาตให้ข้าราชการครูไม่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนแต่ให้นำภาระงานของทางราชการไปปฏิบัติที่บ้านได้ แต่ยังคงสั่งการให้พนักงานราชการ คุณครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติมิฉะนั้นโรงเรียนไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้ได้นี้เนื่องจากตามระเบียบของทางราชการนั้นไม่เปิดช่องให้บุคลากรเหล่านี้ปิดภาคเรียน ส่งผลให้พนักงานราชการ คุณครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
3. ปี พ.ศ.2563 มีโรงเรียนจำนวนประมาณ 2,500 โรงเรียน ยื่นเรื่องขอรับการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 (2559-2563)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) โดย สมศ มีกำหนดเขาประเมินหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน โดยจะประเมินจากรองรอยการดำเนินการที่โรงเรียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดทำ SAR ให้แล้วเสร็จและส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเดือนเมษายน 2563 นี้ ส่งผลให้คุณครูต้องมาโรงเรียนทุกวันเพื่อมาทำเอกสารรองรับการดำเนินการ เอกสารรองรับดังกล่าวต้องมาทำในช่วงปิดภาคเรียนเพราะมิฉะนั้นจะรบกวนเวลาเรียนของนักเรียน
- 4.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งมีกำหนดการเข้าประเมินโรงเรียนในเรื่องต่างๆไปแล้วในเดือนเมษายน 2563 และยังไม่มีการแจกยกเลิก

จากข้อมูลข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คุณครูทั้งโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวต้องออกจากบ้านไปโรงเรียนทุกวัน โอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคมียามากมายและหากคุณครูส่วนใหญ่ของประเทศได้รับเชื้อไวรัส COVID -19 ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งเพราะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญในการติดต่อหาทางปัญญาให้นักเรียน หากท่านเหล่านี้ป่วยหรือสูญเสียไปจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

ดังนั้นจึงขอความเมตตาจากท่าน รมว.ศธ. ขอได้โปรดสั่งการให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ที่บ้าน โดยได้รับเงินเดือน และโปรดสั่งการให้งดการประเมินหรือเลื่อนการประเมินใดๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

โทร 083-2652693